



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ฉบับประจำวันอังคารที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สุวิทย์มอบงานถั่วลยกีฬากีฬาเป็นหลัก

+ + หลังเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนลงงานทันที

ดร.สุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายให้กับ ดร.ถั่ว อินทรปาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อ 30 เม.ย. ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เจ้ากระทรวงกีฬา กล่าวว่า งานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นับจากนี้ไป ถือเป็นงานที่หนัก เรื่องกีฬาจะมีงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ ทั้งการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 24, ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 และ การส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียน อินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ที่มาเก๊า ซึ่งงานทั้งหมด จะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น หากตนเองไม่มีผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ

ส่วนสาเหตุที่เลือก ดร.ถั่ว เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นั้น เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมงานมาก่อน โดย ดร.ถั่ว เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอยู่แล้ว และตนเองก็เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์อย่างมหาศาล รวมทั้งมีความเป็นสุภาพบุรุษ ถือเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศอย่างยิ่ง ทั้งนี้ หลังวันที่ 8 พ.ค. ซึ่ง รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณตน ดร.ถั่ว ก็จะเริ่มงานได้ทันที

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ดร.ถั่ว จะเข้ามาดูแลงานด้านกีฬาเป็นหลัก ซึ่งจะประสานงานกับตนเอง ทำงานควบคู่กัน ซึ่งตนขอยืนยันว่า ไม่ได้ทิ้งวงการกีฬา ไปทำงานด้านการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทั้งงานกีฬาและการท่องเที่ยว สำคัญทั้งคู่ ต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน

ด้าน ดร.ถั่ว อินทรปาน กล่าวภายหลังรับมอบนโยบายว่า รัฐมนตรีสุวิทย์ มอบหมายให้ตนเองดูแลด้านกีฬาเป็นหลัก อาจจะมีด้านท่องเที่ยวบ้างเล็กน้อย โดยตนจะประสานงานกับ สำนักงานพัฒนาการกีฬา และนันทนาการ ที่มี "บ๊ิกอู๊ด" ทินกร นานบุญจิตต์ เป็นผู้อำนวยการ รวมทั้งสถาบันการพลศึกษา เนื่องจากตนมีประสบการณ์ เคยเป็นอาจารย์ที่ มศว ในส่วนของ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ

กทท. ก็จะเข้าไปช่วยงานหลายด้าน อย่างเช่น พระราชบัญญัติกีฬา ปี 2528 ที่กำลังปรับปรุง และยังไม่ว่างเสร็จ รวมทั้งการดูแลให้ผลตอบแทนนักกีฬา ที่กระทรวงฯ กำลังดำเนินการอยู่ด้วย ทั้งนี้ ตนเองเชื่อมั่นว่า จะทำงานได้ไม่มีปัญหา เพราะมีประสบการณ์อยู่ในวงการกีฬามากกว่า 40 ปี

ดร.ณัฐ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนั้น ดร.สุวิทย์ ก็ได้มอบหมายมาเช่นกัน อาทิ มวย และ ฟุตบอล ซึ่งจะต้องมาวางแผนระยะยาว นำแผนภูมิของสหพันธ์กีฬานาชาติมาเป็นแบบอย่าง ขณะที่เรื่องกองทุนพัฒนากีฬาชาติ ก็อาจจะปรับปรุงระเบียบบ้าง

“นอกจากนี้ ผมยังได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ด้วย ซึ่งถือเป็นงานเร่งด่วน ทั้งนี้จะต้องปรับระบบการทำงานใหม่ ให้รวดเร็วขึ้น โดยผมจะรีบรายงาน ท่านรัฐมนตรีทันที หลังการประชุมแต่ละครั้งเสร็จสิ้น”
ดร.ณัฐ กล่าว